

Tiền Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

Ngày 20 Tháng 9 Năm 2023

Kính Gửi Các Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia,

Sở Giáo Dục Philadelphia cam kết hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập ở trường, trong lớp học cũng như sau khi ngày học kết thúc. Một trong những cách thức mà chúng tôi hướng tới để thực hiện điều đó – như được nêu trong Kế Hoạch [Tăng Tốc Philly](#), kế hoạch chiến lược của Sở Giáo Dục – là triển khai việc dạy kèm chất lượng cao. Sở Giáo Dục hiện đang phát triển các chương trình dạy kèm mới và mở rộng các lựa chọn hiện có ở cấp trường. Trong khi ở nhiều trường của chúng tôi đã có dịch vụ dạy kèm, nhưng chúng tôi cũng đang nỗ lực bổ sung dịch vụ dạy kèm tại nhiều trường hơn trong năm nay. Vui lòng liên lạc với trường học của con bạn để tìm hiểu thêm về những dịch vụ có sẵn. Ngoài ra, trong những tháng tới, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về chương trình dạy kèm có tác động cao. Nó sẽ bổ sung các hoạt động học tập trong môi trường nhóm nhỏ, trực tiếp trong ngày học.

Hôm nay, tôi lấy làm vui mừng thông báo rằng việc đăng ký tham gia Chương Trình Dạy Kèm Tập Trung miễn phí của Sở Giáo Dục Philadelphia hiện đã mở cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12! Hãy bấm vào [đây](#) để tìm hiểu thêm về việc dạy kèm tập trung và đăng ký tham gia.

[Chương Trình Dạy Kèm Tập Trung](#) của Sở Giáo Dục cung cấp các dịch vụ cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 và cung cấp mô hình học tập bổ sung được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của từng trẻ. Các buổi dạy kèm trực tuyến sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn và ghi nhớ những gì đã học trong lớp, từ đó giúp cho các em nâng cao trình độ học vấn. Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ học sinh về:

- Học tập độc lập & phát triển thói quen học tập tích cực
- Nắm vững các môn học và xây dựng các kỹ năng cơ bản
- Suy nghĩ và xử lý ở mức độ cao
- Tăng cường sự tự tin dẫn đến nâng cao lòng tự trọng
- Cải thiện kết quả học tập tổng thể, khả năng nhớ những gì đã học và phát triển cá nhân

Chương trình Dạy Kèm Tập Trung **miễn phí** có số lượng chỗ học hạn chế, vì vậy việc đăng ký sẽ được thực hiện ai đăng ký trước sẽ được phục vụ trước và dựa trên tình trạng chỗ học tại mỗi địa điểm của chương trình. Mặc dù việc điền đơn đăng ký không đảm bảo là con em bạn sẽ được nhận vào học, nhưng **xin đừng trì hoãn, hãy đăng ký ngay hôm nay!** Việc đăng ký sẽ kết thúc vào lúc 5 giờ chiều ngày 27 tháng 9 năm 2023. Các gia đình và học sinh sẽ được thông báo về tình trạng đăng ký của họ chậm nhất là vào ngày 2 tháng 10 năm 2023.

Tôi hy vọng bạn sẽ cân nhắc việc đăng ký cho con mình tham gia Chương Trình Dạy Kèm Tập Trung. Đó là một cách khác mà Sở Giáo Dục đang thực hiện theo tầm nhìn của mình để chuẩn bị cho học sinh tương tượng và nhận ra bất kỳ tương lai nào mà các em mong muốn.

Chào đoàn kết,



Tiền Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục
The School District of Philadelphia